

# Bảo đảm quyền bầu cử cho những cử tri đặc biệt

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến rất gần. Thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử cho những cử tri ở những đơn vị đặc biệt trong tỉnh về cơ bản đã hoàn tất, các cử tri đang hào hứng hưởng về ngày hội non sông.



Cử tri tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tìm hiểu tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội, những người này, thông tin về những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 liên tục được phát trên hệ thống loa phát thanh của Trung tâm. Danh sách những người ứng cử được Trung tâm niêm yết thu hút sự quan tâm của các cử tri. Sống tại Trung tâm gần 10 năm và đã từng tham gia bầu cử, với cụ Phan Văn Cương cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa rất đặc biệt. Cụ Cương tâm sự: Những năm gần đây, Trung tâm có sự thay đổi vượt bậc, cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, việc chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng cũng ngày một tốt hơn. Có sự thay đổi đó là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành trong tỉnh. Chính vì vậy, trong cuộc bầu cử lần này, tôi và các cử tri của Trung tâm sẽ tìm hiểu kỹ, lựa chọn những người xứng đáng nhất để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Ông Đặng Văn Trung, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, để công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm quyền bầu cử cho mỗi cử tri, những ngày qua, Trung tâm đã đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử để cán bộ, nhân viên, các đối tượng

tại Trung tâm hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, Trung tâm phối hợp với Ủy ban bầu cử xã Minh Quang (Vũ Thư) lập danh sách 99 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử theo quy định. Đối với danh sách những người ứng cử do Ủy ban bầu cử xã cung cấp, Trung tâm niêm yết tại hội trường để cử tri nghiên cứu, tìm hiểu. Đến ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử xã sẽ chuyển 1

hòm phiếu phụ đến Trung tâm để các cử tri thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Là đơn vị có số lượng đối tượng quản lý đông, tính chất đặc thù phức tạp nên cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần này Cơ sở Cai nghiện ma túy công lập tỉnh được thành lập một tổ bầu cử tại đơn vị. Ông Hoàng Hoa Thạm, Giám đốc Cơ sở cho biết: Sau khi Ủy ban bầu cử

xã Đông Quan (Đông Hưng) cho phép Cơ sở thành lập 1 tổ bầu cử, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử theo quy định. Cơ sở cũng thường xuyên rà soát danh sách cử tri để bổ sung kịp thời. Với những trường hợp học viên về trước ngày bầu cử, chúng tôi viết phiếu chuyển về địa phương, trường hợp tiếp nhận trước ngày bầu cử sẽ bổ sung danh sách cử tri để tham gia bầu cử. Bên cạnh đó, Cơ sở chủ động xây dựng phương án phối hợp với Công an huyện Đông Hưng, UBND xã Đông Quan triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Để công tác bầu cử đạt kết quả cao, chúng tôi tập trung tất cả học viên tham gia bỏ phiếu tại một điểm. Với những học viên đau yếu, bất tiện, không có khả năng đến tham gia bỏ phiếu, tổ bầu cử sẽ có hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến tận nơi cho học viên bỏ phiếu. Có thể nói, việc bầu cử ngay tại Cơ sở sẽ thuận lợi trong công tác quản lý học viên, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại đơn vị. Tính đến ngày 18/5, tổng số cử tri tại Cơ sở là 250 người. Để các cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, công tác tuyên truyền được Cơ sở triển khai dưới nhiều hình thức. Anh Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tư vấn chia sẻ: Ngày 2 lần, loa phát thanh truyền đi khắp các khu quản lý học viên trong Cơ sở, thời lượng 30 phút/lần với các nội dung về bầu cử: mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, thời gian bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri...; tổ chức treo pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử tại những địa điểm dễ quan sát. Việc làm tốt công tác tuyên truyền đã giúp các học viên hiểu thêm về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương cũng như vai trò, trách nhiệm của bản thân để tham gia bầu cử theo đúng quy định. Anh B.N.A, học viên Cơ sở tâm sự: Từ khi vào Cơ sở, tôi và các học viên luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất trong việc cai nghiện, nhờ đó chúng tôi có thêm niềm tin, động lực để thực hiện cai nghiện tốt hơn. Đối với cuộc bầu cử lần này, chúng tôi hiểu vai trò, tầm quan trọng của những người đại diện cho quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tôi thấy mình cần phải nghiên cứu kỹ tiểu sử của những người ứng cử, sáng suốt lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho nhân dân, cho chính bản thân mình.

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử tại những đơn vị đặc thù về cơ bản đã hoàn tất. Với niềm tin và trách nhiệm của mình, việc được cầm lá phiếu trên tay bầu ra những đại biểu ưu tú nhất, thực sự có tâm, có tài thể hiện rõ nhất trách nhiệm, nguyện vọng và quyền công dân của mỗi cử tri.

ANH THO

**Khoản 5, Điều 29 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 quy định: Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.**

Ưng phó với dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, huyện Thái Thụy đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Với tinh thần thần tốc, ngay sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn xã Hồng Dũng vào ngày 6/5, huyện Thái Thụy đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương - nhất là xã Hồng Dũng triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, trong đó tổ chức thực hiện khoanh vùng, cách ly 3 thôn Đông Hòa, Nam Bình và Bắc Thuận của xã Hồng Dũng - nơi có ca nhiễm Covid-19; đồng thời, khẩn trương rà soát, tổ chức cách ly các trường hợp F1, F2 có liên quan. Sau 14 ngày thực hiện phong tỏa tại 3 thôn Đông Hòa, Nam Bình và Bắc Thuận (từ ngày 6/5 đến ngày 20/5), công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực này vẫn đang được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, nhất là việc duy trì hoạt động của 9 chốt kiểm soát người ra vào khu vực phong tỏa. Đại úy Nguyễn Ngọc Dân, Trưởng Công an xã Hồng Dũng cho biết: Từ ngày 6/5 đến nay, 9 chốt kiểm soát người ra vào 3 thôn đang phong tỏa của xã Hồng Dũng vẫn duy trì hoạt động 24/24 giờ. Tại mỗi chốt đều có lực lượng công an, y tế, dân quân, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện, xã; tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể, chia ca, kịp thời và phục vụ hậu cần tại các chốt. Cùng với nhiệm vụ kiểm soát người ra vào, thực hiện công tác y tế, bảo đảm an ninh trật tự khu vực phong tỏa, lực lượng tại các chốt còn giúp đỡ, hỗ trợ vận chuyển

## THÁI THUY Không để dịch Covid-19 lây lan



Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho người dân thôn Nam Bình, xã Hồng Dũng (Thái Thụy).

lương thực, thực phẩm, các đồ dùng cần thiết từ bên ngoài vào để cung cấp cho người dân trong khu vực phong tỏa. Hiện tại, tình hình tại các thôn thực hiện phong tỏa cơ bản được

kiểm soát tốt, cuộc sống của người dân ổn định.

Tính đến ngày 20/5, trên địa bàn huyện Thái Thụy đã xác định 4 trường hợp nhiễm Covid-19; rà soát được

79 trường hợp F1 đang cách ly tại hai khu cách ly tập trung của huyện và 406 trường hợp F2 giao cho các xã, thị trấn quản lý, cách ly tại nhà. Hiện tại sức khỏe của các trường

hợp F1, F2 đang cách ly tập trung và cách ly tại nhà đều ổn định. Cùng với đó, ngành Y tế huyện đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho gần 3.000 trường hợp liên quan đến các ca nhiễm Covid-19; tổ chức tiêm 1.817 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho lực lượng tuyến chống dịch. Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong phòng, chống dịch, huyện Thái Thụy đã và đang đẩy mạnh trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền lưu động từ huyện đến xã, thôn, tổ dân phố để người dân nắm được thông tin, lịch trình di chuyển của các trường hợp F0, từ đó có ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội, chủ động khai báo y tế kịp thời. Bà Hồ Thị Phương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện cho biết: Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện trên địa bàn huyện đến nay, Trung tâm đã thực hiện hàng trăm lượt xe tuyên truyền lưu động tại các xã, thị trấn, trong đó tập trung vào các khu vực, địa phương có ca nhiễm Covid-19 và có nhiều trường hợp F1, F2 đang tổ chức cách ly, từ đó giúp nhân dân trên địa bàn huyện nắm được tình hình, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là cũng như không hoang mang làm ảnh hưởng chung đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Với quyết tâm ngăn chặn, không để dịch Covid-19 lây lan, những ngày qua, UBND huyện Thái Thụy tập trung chỉ đạo tổ tuần tra lưu động, tổ tự quản các thôn, tổ dân phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm công tác phòng, chống dịch, các trường hợp không đeo khẩu

trang khi ra đường. Đến nay, huyện đã xử phạt 19 trường hợp không thực hiện quy định phòng, chống dịch số tiền 23 triệu đồng; nhắc nhở hơn 30 quán ăn, cơ sở sản xuất, kinh doanh, 5 chợ và 9 công ty trên địa bàn. Ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Đến nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thái Thụy cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ ca bệnh, người nghi nhiễm trong cộng đồng rất lớn, đòi hỏi công tác phòng, chống dịch phải rất khẩn trương. Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức giám sát chặt chẽ khu cách ly tập trung, bảo đảm các trường hợp cách ly tuân thủ đúng quy định, không để tình trạng lây chéo. Điều tra kỹ, khoanh vùng gọn, cách ly kịp thời, thần tốc truy vết các trường hợp liên quan đến ca nhiễm Covid-19, tuyệt đối không để xảy ra mất dấu F0, quyết dứt điểm các ổ dịch hiện có, không để phát sinh các ổ dịch mới. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp để cao vai trò, trách nhiệm, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, kiên quyết không để phát sinh dịch bệnh gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn siết chặt công tác quản lý xuất nhập cảnh theo đúng chỉ đạo của cấp trên...

TRẦN TUẤN



### Thiếu tá Trần Sỹ Sơn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Lân (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh)



Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương, Đồn Biên phòng Cửa Lân đã quán triệt, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến bầu cử cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; xây dựng kế hoạch, tăng cường lực lượng trình sát thường xuyên bám địa bàn; phối hợp với lực lượng công an, quân sự các xã chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới. Ngoài ra, Đồn cũng tổ chức các tổ công tác xuống địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân, ngư dân. Cùng với tuyên truyền thông qua tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh tại các bến cá, cảng cá, Đồn lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng để tuyên truyền các quy định của pháp luật về bầu cử; đồng thời, vận động cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng thời gian quy định; thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành Y tế, không để dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng. Chúng tôi tin tưởng cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp, bầu được những đại biểu ưu tú nhất vào Quốc hội và HĐND các cấp.

### Ông Nguyễn Văn Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ)



Qua tìm hiểu tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử của huyện Quỳnh Phụ, chúng tôi thấy ai cũng rất xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, của cử tri để truyền đạt và làm cầu nối giữa cử tri với Quốc hội và HĐND tỉnh. Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước và tiến trình phát triển của tỉnh, chúng tôi rất kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ làm thế nào để mọi ý kiến của cử tri đều đến được với Quốc hội, HĐND tỉnh. Các vị đại biểu trên cương

vi của mình tích cực tham gia chất vấn, đi đến cùng để giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị, bức xúc. Cùng với đó, các vị đại biểu nhiệm kỳ tới kiến nghị HĐND các cấp ban hành các chính sách đầy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình và các khu, cụm công nghiệp, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

### Ông Trần Tấn Đạt, xã Nam Phú (Tiền Hải)



Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều là những người có trình độ, được chọn lựa kỹ lưỡng qua các bước của quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử. Tôi kỳ vọng sau khi trúng cử, các đại biểu ngoài gắn gũi, lắng nghe ý kiến cử tri thì quan tâm đến xây dựng Khu kinh tế Thái Bình. Các đại biểu Quốc hội kiến nghị Quốc hội, Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho các khu kinh tế trong cả nước nói chung, Thái Bình nói riêng. Đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh tăng cường giám sát, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong xây dựng Khu kinh tế, tham mưu với tỉnh và giúp các địa phương của huyện Tiền Hải tháo gỡ những khó khăn trong phát triển mặt bằng, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, nhất là những tuyến giao thông huyết mạch như tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, đường 221A; xây dựng các phân khu, các dự án trong Khu kinh tế như của biển Ba Lạt, khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, khu du lịch sinh thái... tạo thuận lợi cho việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Thái Bình, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh.

NHÓM PHỎNG VIÊN